

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

Đẩy mạnh cải cách hành chính



Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan.

Xác định cải cách hành chính (CCHC) là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ, hiệu quả, đóng góp tích cực vào kết quả CCHC của tỉnh.

Đồng chí Đỗ Như Lâm, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết: Thời gian qua, công tác CCHC luôn là một trong những nội dung quan trọng

trong các kế hoạch, chương trình công tác của Đảng bộ và cơ quan Sở. Hàng năm, Sở đều xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch CCHC gắn với các mục tiêu, nhiệm vụ chương trình CCHC của tỉnh; trong đó có sự phân công trách nhiệm cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ CCHC cho từng phòng, đơn vị trực thuộc và cá nhân, không để xảy ra sự chông chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ giữa các bộ phận. Sở coi trọng công tác kiểm tra, giám sát

việc thực hiện kế hoạch, kịp thời phát hiện, chỉ đạo xử lý khắc phục những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình thực hiện, bảo đảm các nhiệm vụ đều được hoàn thành với chất lượng cao. Nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực Thông tin và truyền thông, Sở đã rà soát bộ TTHC, trình UBND tỉnh công bố quyết định cắt giảm thời gian thực hiện 19 TTHC; cụ thể, đã cắt giảm 183/334,25 ngày so với quy định của trung ương (32 TTHC lĩnh

việc thông tin và truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết); cắt giảm 14/35 ngày của 6 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện. Hiện nay, bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông gồm 33 thủ tục, thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện là 6 TTHC. Việc niêm yết các TTHC được thực hiện nghiêm túc, công khai về trình tự, thời gian xử lý, lệ phí, thành phần hồ sơ, cơ sở pháp lý thực hiện TTHC... Trong quá trình thực hiện 33 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết theo cơ chế một cửa, Ban Giám đốc tập trung chỉ đạo, đôn đốc việc thực hiện nhằm đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải quyết công việc. Nhìn chung, việc giải quyết TTHC thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ của ngành đều thực hiện tốt, các TTHC đã được giải quyết nghiêm túc, đúng quy định, các hồ sơ đều trả kết quả trước và đúng hạn. Từ năm 2019, 33/33 TTHC đều được thực hiện trực tuyến ở mức 3, 4, trong đó: mức độ 4 có 14 thủ tục và mức độ 3 có 19 thủ tục. Hiện nay, phần lớn các tổ chức, công dân đều thực hiện nộp hồ sơ trực tuyến. Sở Thông tin và Truyền thông không nhận hồ sơ nộp trực tiếp, nếu có người dân, tổ chức đến nộp hồ sơ trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh sẽ được hướng dẫn để nộp trực tuyến. Hầu hết kết quả được trả qua điện tử hoặc qua bưu điện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại.

Cùng với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông còn thực hiện rà soát chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị và biên chế, công chức, viên chức và người lao động để bố trí, sắp xếp công chức, viên chức đáp ứng được vị trí việc làm gắn với chuyên môn nghiệp vụ. Theo đồng chí Đỗ Như Lâm: Hiện nay Sở có 6 phòng và 1 trung tâm trực thuộc với 42 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động. Trong thời gian tới, sau khi thực hiện sắp xếp sẽ chỉ còn 4 - 5 phòng và 1 trung tâm. Hiện Sở đã hoàn thiện báo cáo UBND tỉnh về sắp xếp lại tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Việc nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được thường xuyên quan tâm. Từ đầu năm đến nay, Sở đã tạo điều kiện cho 1 công chức đi học cao học; 2 cán bộ học cao cấp lý luận chính trị, 2 viên chức học trung cấp lý luận chính trị, 1 cán bộ học lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp phòng, 4 cán bộ học lớp chuyên viên chính, nhiều lượt cán bộ tham gia các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên, đa số đều có tinh thần trách nhiệm khi giải quyết công việc; phát huy tính chủ động, sáng tạo không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc.

Thực hiện mục tiêu hiện đại hóa hành chính, thời gian qua, Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ

thông tin (CNTT); tiếp tục duy trì thực hiện tốt việc quản lý văn bản, điều hành và trao đổi công việc qua Mạng văn phòng điện tử liên thông của tỉnh. Cán bộ, công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử của tỉnh để trao đổi công việc. Ngoài ra, Sở cũng hướng dẫn các cơ quan, đơn vị đẩy mạnh ứng dụng CNTT triển khai hoạt động trực tuyến, làm việc trực tuyến. Tổ chức các lớp đào tạo chuyên sâu cho cán bộ CNTT của các cơ quan, đơn vị trong tỉnh. Xây dựng kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số, bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 - 2025 và kế hoạch năm 2021 của tỉnh. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, dự án dùng chung của tỉnh như: lập đề án xây dựng đô thị thông minh tỉnh Thái Bình giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030; xây dựng khung kiến trúc ICT phát triển đô thị thông minh tỉnh Thái Bình; nâng cấp hệ thống Mạng văn phòng điện tử liên thông; thực hiện chuyển đổi, chuẩn hóa và tích hợp vào hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu dùng chung của tỉnh...

Thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông tiếp tục đẩy mạnh CCHC, qua đó nâng cao hiệu quả công tác quản lý, điều hành, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong chương trình, kế hoạch CCHC của tỉnh hàng năm, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

ĐÀO QUYN

Cải cách thủ tục hành chính

\* Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chuẩn hóa và công khai 100% thủ tục hành chính thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; trong đó, thực hiện 101 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

Các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc các lĩnh vực: du lịch; gia đình; thể thao; di sản; mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm; nghệ thuật biểu diễn; văn hóa cơ sở... Với phương án "5 tại chỗ", tất cả các khâu gồm: tiếp nhận hồ sơ, thẩm định, phê duyệt, đóng dấu và trả kết quả đều được cán bộ chuyên trách của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện ngay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Nhờ vậy, thời gian giải quyết các thủ tục giảm, nhiều thủ tục giảm 50% thời gian so với trước.

Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 góp phần cụ thể hóa 3 tiêu chí trong công tác cải cách hành chính, đó là giảm thời gian giải quyết, giảm số lượt đi lại của công dân và giảm hồ sơ giấy tờ.

\* Theo tổng hợp của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, từ đầu năm đến nay tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã tiếp nhận, giải quyết trên 4.000 hồ sơ trực tuyến theo mức độ 2, 3, 4 liên quan đến lĩnh vực người có công, cấp đổi giấy phép cho lao động..., trong đó lĩnh vực người có công chiếm 70% số hồ sơ giải quyết. Theo đánh giá của người dân, các thủ tục tiếp nhận và giải quyết hồ sơ trực tuyến đăng ký đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện; tiết kiệm chi phí, thời gian đi lại; bảo đảm công khai, minh bạch...

Thời gian tới, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục nâng cao tỷ lệ giải quyết các hồ sơ trực tuyến theo mức độ 3, 4, giảm dần giải quyết theo mức độ 2, qua đó tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp về các thủ tục hành chính.

TU ANH - NGUYỄN CƯỜNG

VŨ THƯ

Kịp thời chỉ đạo, bổ khuyết sản xuất vụ đông

Do ảnh hưởng của đợt mưa bão giữa tháng 10 nên 1.360ha cây vụ đông đã trồng của huyện Vũ Thư bị chết, diện tích còn lại tỷ lệ cây sống thấp. Với quyết tâm không để đất trống, bà con nông dân kịp thời mở rộng gieo trồng các loại cây ưa lạnh, rau màu nhằm bù lại diện tích cây vụ đông ưa ấm đã thiệt hại.

Xã Vũ Văn là một trong hai "vựa" rau bắp cải của huyện. Đến giữa tháng 10, nông dân địa phương đã trồng được 60ha bắp cải lứa 1. Khi mưa lớn xảy ra, 100% diện tích rau bắp cải của bà con đang ở độ tuổi 15 - 30 ngày bị ngập sâu trong nước. Với thời gian ngập 2 - 5 ngày, 40% diện tích rau bắp cải bị hỏng, diện tích còn lại thiệt hại từ 30 - 70%. Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch Hội Nông dân kiêm Giám đốc HTXNN xã Vũ Văn cho biết: Bà con rất háng say sản xuất vụ đông, nhất là trồng bắp cải. Khi mưa ứ đọng, gây thiệt hại nặng nề, bà con không hề nản chí, khẩn trương gieo trồng thay thế 100% diện tích bắp cải bị hỏng. Với những diện tích cây hỏng đan xen thì tỉa dặm và chăm sóc ngay. Đến nay nhiều diện tích bắp cải sót lại sau mưa ứ đọng cho thu hoạch, giá bán từ 10.000 - 18.000 đồng/cây, cao gấp 2 - 3 lần thông thường, nông dân rất phấn khởi. Ngoài bắp cải, nông dân đang tập trung gieo trồng các loại rau màu, rau gia vị... Vũ Văn phần đầu gieo trồng 230ha cây vụ đông, góp phần tạo nguồn thu bù đắp thiệt hại về kinh tế do bệnh dịch tả lợn châu Phi và dịch Covid-19 gây ra.

Không riêng nông dân xã Vũ Văn, nhiều địa phương ở Vũ Thư duy trì tốt phong trào sản xuất vụ đông. Trên cánh đồng thôn Ô Mễ 3, xã Tân Phong,



Nông dân huyện Vũ Thư tích cực gieo trồng các loại cây màu ưa lạnh để bù lại diện tích cây vụ đông ưa ấm bị thiệt hại do mưa ứ đọng.

ông Phan Văn Vinh đang tưới rau cải thìa bắt đầu ra lá xanh. Ông cho biết: Đợt mưa ứ đọng giữa tháng 10 làm hơn 1 sào rau màu của gia đình bị hỏng. Vợ chồng tôi tiếc công sức, của cải nhưng động viên nhau "thưa keo này ta bày keo khác". Ngay sau hết mưa, nước rút, gia đình tôi khẩn trương làm đất gieo lại các loại rau. Đến nay cải thìa chuẩn bị cho thu hoạch, dịp này rau được giá, dự kiến có thêm thu nhập trung bình từ 70.000 - 150.000 đồng mỗi ngày. Ngoài rau màu, được huyện hỗ trợ 240.000 đồng/sào khoai tây, gia đình tôi quyết định trồng 1,3 sào khoai tây để tăng thu nhập.

Gia đình ông Phạm Quang Hữu, thôn Mỹ Lộc 1, xã Việt Hùng gieo trồng 6 sào cây vụ đông các loại, trong đó có 4 sào bí xanh, bí ngô, còn lại là rau màu các loại. Do ảnh hưởng của đợt mưa giữa tháng 10, một số diện tích cây vụ đông đã trồng của gia đình ông bị ngập úng, tuy nhiên vẫn khắc phục được. Hiện bí xanh, bí ngô đang trong giai đoạn ra hoa, đậu trái, rau màu đang chuẩn bị cho

thu hoạch. Do mưa ứ đọng, dự đoán năng suất các loại cây màu sẽ giảm so với các năm. Tuy nhiên, đến nay ông Hữu cảm chắc thu nhập tối thiểu 12 triệu đồng đối với 6 sào cây vụ đông này.

Ông Trần Đức Toàn, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Vũ Thư khẳng định, động lực thu hút bà con gieo trồng cây vụ đông chính là thời gian gieo trồng ngắn, thu hoạch nhanh, thu nhập khá, so với cây lúa thì cây vụ đông cho hiệu quả kinh tế cao hơn từ 1,5 - 5 lần, tùy loại cây trồng, cải thiện đời sống cho nông dân nên những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp huyện Vũ Thư đặc biệt chú trọng phát triển cây vụ đông. Năm nay, kế hoạch của huyện gieo trồng 5.280ha cây vụ đông. Do ảnh hưởng của đợt mưa bão giữa tháng 10 khiến 100% diện tích cây vụ đông đã trồng của huyện bị ảnh hưởng, trong đó 1.360ha bị hỏng hẳn, gây thiệt hại về vốn đầu tư

sản xuất và tác động lớn đến tâm lý nông dân. Ngay sau khi nước rút, UBND huyện kịp thời chỉ đạo, bổ khuyết sản xuất vụ đông. Trên tinh thần "sóc" lại phong trào sản xuất vụ đông, các cấp, ngành, địa phương ở Vũ Thư tập trung tuyên truyền, vận động nông dân nhanh chóng khắc phục hậu quả mưa ứ đọng, tiến hành trồng bổ sung, tỉa dặm, chăm sóc cây vụ đông ưa ấm. Huyện khuyến khích các địa phương vận động nông dân mở rộng gieo trồng các loại cây ưa lạnh như khoai tây, rau màu các loại để bù vào diện tích cây vụ đông ưa ấm đã thiệt hại; cấp phát miễn phí 1,035 tấn hạt giống như rau cải thìa, đậu đũa cao sản, dưa chuột, bắp cải, cải bẹ... để hỗ trợ nông dân các địa phương gieo trồng kịp thời cây vụ đông. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các địa phương tuyên truyền các cơ chế hỗ trợ sản xuất vụ đông do UBND huyện ban hành, nhất là cây khoai tây nhằm khuyến khích bà con mạnh dạn đầu tư sản xuất.

QUYNH LƯU

THÀNH PHỐ

Tăng cường bảo vệ đàn vật nuôi

xác động vật chết ra môi trường. Các đơn vị có liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động vận chuyển, buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thành phố đã cấp trên 2.000 lít hóa chất cho các xã, phường phun khử trùng, tiêu độc định kỳ và thực hiện tháng vệ sinh, khử trùng, tiêu độc; đã tiêm vắc-xin phòng bệnh lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, để đạt gần 93%, tiêm lở mồm long móng cho đàn lợn nái, tiêm phòng các bệnh do cho đàn lợn đạt 92%.

Ngay sau khi xuất hiện ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại thôn Trần Tây, xã Vũ Chính, UBND thành phố đã tổ chức họp quán triệt công tác phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi đến chủ tịch UBND, trưởng ban chăn nuôi và thú y các xã, phường, các phòng, ban liên quan; ban hành các văn bản chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tập trung, quyết liệt phòng, chống dịch; kiểm tra, đôn đốc các địa phương phòng, chống dịch; tổ chức tiêu hủy toàn bộ 5 con lợn tại ổ dịch và thực hiện đồng bộ các biện pháp khoanh

vùng, bao vây, dập dịch. Đến nay, đã hơn 30 ngày tại ổ dịch xã Vũ Chính và các địa phương khác trên địa bàn thành phố không xuất hiện lợn ốm, chết có biểu hiện bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Xã Vũ Đông, một trong những địa phương có tỷ lệ đàn gia súc, gia cầm cao của thành phố với trên 11.000 con. Ông Nguyễn Thế Huyền, Chủ tịch UBND xã cho biết: Không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi sau khi đã hết dịch, thời gian qua địa phương tích cực tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi thực hiện nghiêm các biện pháp phòng dịch, nhất là áp dụng các biện pháp vệ sinh thú y, tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin theo hướng dẫn của cơ quan thú y; tổ chức tổng vệ sinh môi trường vào dịp cuối tuần; yêu cầu các tài sản đối với khu vực có ổ dịch cũ. Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố về việc tập trung phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, bệnh cúm gia cầm và kế hoạch tiêm phòng vụ thu đông, UBND xã đã giao

Ban Chăn nuôi và Thú y xã phối hợp với các gia đình cấp vắc-xin tiêm phòng các bệnh ở lợn, trâu, bò, dê và gia cầm, thủy cầm. Đã có trên 80% tổng đàn gia súc, gia cầm được tiêm đầy đủ các loại vắc-xin. Đồng thời, UBND xã đã triển khai kế hoạch tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Trong đó tập trung hướng dẫn chủ chăn nuôi gia cầm tăng cường áp dụng nghiêm ngặt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, các biện pháp chủ động phòng dịch. Tuyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi khi phát hiện có gia cầm ốm, chết phải báo ngay với thú y viên cơ sở để tiến hành lấy mẫu xét nghiệm; tuyệt đối không giấu dịch, không bán chạy, bán tháo gia súc, gia cầm để hạn chế dịch bệnh lây lan.

Sự quan tâm chỉ đạo của UBND thành phố cùng nỗ lực của người chăn nuôi trong việc chủ động phòng, chống dịch bệnh là điều kiện bảo đảm cho đàn vật nuôi của thành phố tiếp tục sinh trưởng, phát triển tốt.

DUNG QUÂN



Hộ chăn nuôi xã Đông Mỹ (thành phố Thái Bình) rắc vôi bột phòng bệnh dịch tả lợn châu Phi.